

*Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!*

*Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00', sáng thứ Năm, ngày 29/06/2023*

\*\*\*\*\*

## **NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”**

### **“PHẦN II - CHƯƠNG V – GIỚI SÁT LÀ QUAN TRỌNG” (BÀI MỘT)**

Giới sát là vô cùng quan trọng, người thế gian có thói quen rất khó sửa đó là thói quen ăn thịt chúng sanh. Chúng ta muốn tránh việc sát sanh là vô cùng khó, nhưng khó không phải không làm được! Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật không quy định là đồ chúng phải ăn chay nhưng có quy định là đồ chúng phải phải ăn Tam Tịnh Nhục. Phật tử tại gia nếu ai chưa ăn được chay thì nên áp dụng quy tắc ăn Tam, Tịnh, Nhục là: *“Không thấy giết, không nghe giết, không vì mình mà giết”*.

Hòa Thượng nói: **“Chúng ta không nên sát sanh. Chúng ta phải luôn cảnh tỉnh chính mình là trong đời quá khứ chúng ta đã hại rất nhiều mạng chúng sanh”**. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều người đói khổ, chúng ta nên giúp đỡ họ. Có một câu chuyện về quả báo hiện đời của một gia đình chuyên làm nghề đi biển, gia đình họ có một người con và một người cháu bị bệnh thần kinh. Họ cũng biết đó là quả báo của gia đình mình nhưng không đủ can đảm để thay đổi. Ngày trước, gia đình tôi rất khó khăn, tôi là con trưởng, sau tôi có nhiều em, hồi nhỏ tôi thường hay theo anh em họ đi câu cá nhưng tôi thường câu được rất ít. Sau này, khi tôi học Phật, tôi mới hiểu bản thân mình may mắn vì không có nhân duyên sát sinh!

Hòa Thượng nói: **“Chúng ta sống cạnh sông, cạnh biển hay cạnh núi thì đời sống của chúng ta chỉ cần đủ ăn là được. Chúng ta không nên lấy việc sát hại chúng sanh để làm giàu hưởng thụ. Nếu chúng ta sát hại chúng sanh để hưởng thụ thì họ sẽ không tha thứ cho hành động đó của chúng ta”**.

Có một gia đình chuyên bán cá quả, họ dùng dao đập vào đầu con cá quả, gia đình của họ có hai người con đều không gặp may mắn trong cuộc sống. Người con trai bị bệnh tâm thần, anh ta thích bò lên tường như một con vật, người con gái làm ăn phá sản, tan nhà nát cửa. Chúng ta sát hại chúng sanh, sau đó chúng ta đi làm việc thiện thì công cũng không bù được tội. Chúng ta làm phước thì hưởng phước còn tội chúng ta đã gây ra thì chúng ta vẫn phải nhận.

Hòa Thượng nói: **“Chúng ta muốn chuyển đổi nghiệp lực thì chúng ta phải làm việc đại thiện. Chúng ta làm việc đại ác thì ngay lập tức việc đại ác đó cũng sẽ trở thành nghiệp lực tác động đến vận mệnh của chúng ta”**. Nếu cuộc đời chúng ta gặp nhiều việc khó khăn, trắc trở thì chúng ta hãy làm tất cả mọi việc vì lợi ích của chúng sanh. Đó là cách chúng ta chuyển đổi nghiệp lực. Hòa Thượng Tịnh Không đã minh chứng cho chúng ta về việc dùng thiện nghiệp để chuyển ác nghiệp. Khi Hòa Thượng còn trẻ, Ngài không có sức khỏe, không có phước báu, không có tuổi thọ, năm Ngài 45 tuổi, Ngài bị bệnh tương như không qua

được. Ngài đã cải đổi được vận mạng cuộc đời mình bằng cách dùng cả đời hành thiện, bỏ ác, mang lại nhiều lợi ích cho chúng sanh.

Hơn 10 năm trước tôi bị bệnh nặng, Bác sĩ nói tôi không thể sống được vì chức năng tim của tôi rất thấp. Hiện tại, chức năng tim của tôi rất tốt. Tôi tích cực làm việc thiện để cải đổi vận mạng. Nếu đời này chúng ta không toàn tâm toàn ý chuyển đổi vận mạng thì đó là điều đáng tiếc của chúng ta. Pháp môn niệm Phật là pháp môn đối nghiệp vãng sanh. Ngay từ lúc chúng ta phát tâm niệm Phật vãng sanh thì chúng ta không làm việc có hại chúng sanh nữa, những việc ác trước đó là nghiệp cũ. Nếu chúng ta vừa niệm Phật vừa làm việc ác theo thói quen cũ thì chúng ta không thể đối nghiệp vãng sanh. Nhiều người học Phật chỉ mong cầu mong được Phật che chở. Nếu chúng ta làm việc ác, khởi ý niệm ác thì Phật, Bồ Tát không thể bảo hộ cho chúng ta vì như vậy là trái với nhân quả. Nhiều người bị ức hiếp “*sống không được, chết không xong*” nhưng Phật, Bồ Tát cũng không thể can thiệp được vì họ tự làm tự chịu. Phật, Bồ Tát chỉ giáo huấn chúng sanh không làm các việc ác, các Ngài không thể can thiệp vào nhân quả.

Chư Phật dạy chúng ta: “***Thần thông không liên quan đến nghiệp lực***”. Hiện nay có rất nhiều người học Phật thích dùng thần thông để tư lợi cho cá nhân, cho đạo tràng của mình. Đó là việc làm tạo nghiệp cực trọng. Nếu chúng ta có thần thông thì chúng ta cũng không được dùng thần thông để mê hoặc chúng sanh. Khi một số người trong đạo tràng của Hòa Thượng có một số người chụp được hình ảnh các vị Long Thiên Thiện Thần hộ pháp cho đạo tràng, Hòa Thượng đã xé bỏ những bức ảnh đó. Hòa Thượng nói: “***Chúng ta không được mê hoặc chúng sanh! Nếu chúng ta khởi tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi bằng tâm Phật thì chư Phật sẽ đến hộ Pháp cho chúng ta***”.

Hòa Thượng nói: “***Chúng sanh cũng ham sống sợ chết vậy thì làm sao chúng ta có thể ăn thịt chúng sanh. Ngày ngày chúng ta nhai thịt chúng sanh thì tâm từ bi của chúng ta ở đâu?***”. Lời nói của Hòa Thượng mang tất cả lòng chân thành, tâm từ bi của Ngài để khuyên bảo chúng sanh. Chúng ta chưa thể khuyên chúng sanh giác ngộ vì chúng ta chưa đủ tâm chân thành. Cuộc đời tôi may mắn là gặp được đĩa của Hòa Thượng, tôi đã dịch đĩa của Hòa Thượng hơn 30.000 giờ, tôi tin Hòa Thượng. Tôi cảm được tâm của Hòa Thượng nên tôi đã nghe và làm theo lời Ngài. Tuy tôi chưa làm được 100 % nhưng tôi cố gắng thật làm nên tôi thật sự có được lợi ích.

Nếu chúng ta thật học, thật làm thì chúng ta sẽ thật có kết quả. Nhiều người thế gian cho rằng những điều chúng ta làm được là kỳ diệu, có thể lực thần bí nào đã giúp đỡ chúng ta nhưng thế lực giúp đỡ chúng ta chính là tâm chân thành. Ví dụ chúng ta trồng rau sạch thủy canh và dây chuyền sản xuất đều đặn với mục đích để tặng, chúng ta làm được là do chúng ta phát tâm chân thành yêu thương và muốn giúp đỡ chúng sanh. Nhờ tham gia các lễ tri ân Cha Mẹ và Vợ Chồng mà đã có nhiều mối quan hệ giữa mẹ và con, được hóa giải.

Hòa Thượng nói: “***Những thói quen của con người như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu đều có thể sửa được nếu trong đời họ có những tấm gương thật làm. Chúng ta bắt đầu làm bằng tâm chân thành thì kết quả cũng sẽ là tâm chân thành***”. Trước đây, hệ

thống Giáo Dục Khai Minh Đức của chúng ta muốn làm giáo dục cũng rất khó khăn, chúng ta đã vượt qua những khó khăn này nhờ tâm chân thành vì chúng sanh.

Hòa thượng nói: “**Tự hành giúp hóa tha, hóa tha giúp tự hành**”. Chúng ta làm tốt cho người đồng thời cũng chính là chúng ta hoàn thiện mình. Nếu chúng ta có niềm tin vào bản thân thì mỗi ngày chúng ta sẽ càng phấn chấn, dũng mãnh, nỗ lực hơn. Tâm chúng ta chân thành thì mọi việc sẽ thành công.

Hòa Thượng nói: “**Tất cả chúng sanh đều thể giác ngộ, họ hoàn toàn có thể chuyển ác thành thiện nếu chúng ta khuyên đúng cách. Chúng sanh hoàn toàn có thể chuyển phàm thành Thánh, chuyển mê thành ngộ nếu họ có những tấm gương giúp họ chuyển đổi. Chúng ta không nên xa lánh họ, chúng ta tìm cách độ họ nếu họ chịu lắng nghe, nếu họ ngoan cố theo tập khí cũ thì chúng ta chờ một ngày họ sẽ thay đổi**”.

Trong cuộc sống hiện tại chúng ta nhìn về quá khứ thì chúng ta sẽ hiểu rõ nhân quả báo ứng không sót lọt một mảy may. Chúng ta tạo nhân thiện thì chúng ta được quả thiện. Chúng ta tạo nhân ác thì chúng ta không tránh được quả ác. Chúng ta làm ác nhiều thì quả ác sẽ đến trước, chúng ta làm thiện nhiều thì quả thiện sẽ đến trước chứ không phải chúng ta làm nhiều việc thiện thì việc ác sẽ được trừ đi. Thiện là thiện, ác là ác. Nhà Phật dạy chúng ta không làm việc ác, làm nhiều việc thiện. Chúng ta làm lợi ích cho người là chúng ta trồng thiện duyên, tạo phước lành. Chúng ta làm việc thiện đủ nhiều thì quả lành sẽ trở đó là thiện báo là hoa báo, là quả báo hiện đời. Chúng ta thành tâm thành ý vì chúng sanh công hiến thì chúng ta sẽ có được kết quả tốt.

\*\*\*\*\*

### **Nam Mô A Di Đà Phật**

*Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!*

*Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!*